

แนวทางการปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

- สรรพปลัดเทศบาล
- กองทัมที่ ปจ ๐๒๑๘/๑๐๒๓๘
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการ
- วิชา



เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รับที่ ๒๓๔๔
วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๕๓

ที่ว่าการอำเภอภังทรบุรี
ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา
"ขงสาธารณสุข"
ปจ ๒๕๑๑๐
รับที่ ๒๑๙
วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตหรือการจัดงานแสดงในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ
เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
อ้างถึง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด - ๑๙ จำนวน ๘ ชุด

ด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๓ (ทวารวดี) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก เช่น การจัดงานประเพณี ลอยกระทง การแข่งขันชมมวย การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เป็นต้น หรือการจัดคอนเสิร์ต หรือการแสดง ในสถานที่ที่มีใช้สถานบริการ โดยให้ผู้จัดงานดังกล่าว ยื่นเรื่องผ่านอำเภอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อกลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก เป็นไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้น อำเภอภังทรบุรี จึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้จัดงานถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ตลอดจนจัดเตรียมแผนผังการจัดงาน แผนผังการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อัตราส่วน ๑ ต่อ ๔ ตารางเมตร และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอภังทรบุรี และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีในการพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อโปรดทราบ
อำเภอภังทรบุรี
นายวัลลภ ประวัตินรงค์ (นายวัลลภ ประวัตินรงค์)
ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร. ๐ ๓๒๒๘ ๐๒๓๔
นางสาวชัชจิรา สุขไทย (นางสาวชัชจิรา สุขไทย)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ชำนาญการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กพ ๐๒๒๖๓

เขียน นายกเทศมนตรี
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นควร
- ค้อมให้พิจารณาราย
4 พ.ย. ๒๕๖๓
นายเฉลิมพล หิรัตวร (นายเฉลิมพล หิรัตวร)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที่ ๕/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ
การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันกาแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข้อ ๒ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภททวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กักจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้อัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการ</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าอาคารหรือรับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วย และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑) ศบ. อว. และ ศส. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) ศบ.ก. จังหวัด/กทม. ศบ.อำเภอ/เขต ศบ.ตำบล ศบ.เทศบาลนคร ศบ.เทศบาลเมือง และ ศบ.เมืองพัทยา ติดตามกำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>หนึ่งร้อยยี่สิบคน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกซ้อมได้ โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไปโรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษาต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสะอาดการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด โดยปฏิบัติตามความในวรรคก่อนด้วยโดยอนุโลม</p>	<p>ทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้ดัดเรียนบางรายวิชา</p> <p>๖) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการฝึกอบรม สัมมนา</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๓) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร ท้องน้ำ</p> <p>๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การเรียนการสอน การฝึกอบรม สัมมนา และการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนาแนวคิดกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>๓) คสม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข้อ ๓ การผ่อนคลายเป็นการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต</p> <p>ก. การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการได้</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น สำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร และติดตั้งสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางการทางราชการกำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) อาจพิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ ๒ ที่นั่ง เว้น ๑ ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีกระเบยอากาศที่ดี</p> <p>๔) พื้นที่การรอใช้งานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบ</p>	<p>๑) สสบน.ว. และ สส. ออศุมีอ และเกณฑ์การปฏิบัติ ตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภท ของกิจการหรือกิจกรรม หรือมีผู้ประกอบการหรือตามเกณฑ์</p> <p>๒) สปก. จังหวัด/กทม. สปก.อำเภอ/เขต สปก.ตำบล สปก.เทศบาลนคร สปก.เทศบาลเมือง และสปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓) สปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน และยื่นขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับการจัดการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>ก่อนเข้าและออกจากงาน เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้</p> <p>๕) พิจารณาเพื่อระยะเวลาเปิดและปิดการจัดกิจกรรม การประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ</p> <p>๖) ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรม อย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนาวัดกรรมกรรมาการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ระบบการเข้าออก สถานที่โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>ข. การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายเป็นเปิด</p>	<p>๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม แห่งประเทศไทยแบบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒) การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มีอายุสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ให้งดจำหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	<p>๑ ก. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ</p>	<p>๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ</p>

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ดำเนินการอยู่แล้วให้สามารถทำได้ ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย</p> <p>ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ</p>	<p>๓) ให้ความสำคัญส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น ไปรษณีย์ ลดราคา ขายพวง พนักงานเชียร์เชียร์ โฆษณา ๔) ให้ความสำคัญจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่มีแอลกอฮอล์ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ขายหาค สวมเสารณะของทางราชการ ฯลฯ ๕) สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น โรงแรม โรงเบียร์ โรงเหล้า ผับ แอนด์ เรสตอรอง (Pub & Restaurant) ที่เน้น การให้บริการเพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก</p>		
<p>ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่ทำนุถุศล หรือสถานสงเคราะห์อื่น ที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดดำเนินการให้บริการแบบ รายวันได้ ทั้งนี้ การเดินทางไปกลับ สถานที่ดังกล่าวถือเป็นเหตุยกเว้น การปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่ปฏิบัติของ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค</p>	<p>๑) ให้ความสำคัญที่มีผู้ดูแลหรือผู้ช่วยผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และให้กักจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ห้องสุขา และให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ๒) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ๓) ให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครู ที่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะ ก่อนรับประทานอาหาร ๔) ให้นำวันระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ที่นอนหรือเตียง อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ความสำคัญผู้ใช้บริการมิให้แออัดและ รวมกลุ่มกัน หรือเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทาง ที่กำหนด รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง และติดตาม อาการป่วยของเด็กและผู้สูงอายุที่บ้านได้ อย่างทั่วถึง โดยผู้สูงอายุต้องได้รับวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ด้วย ๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง ภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ และจัดทาสีเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ๓) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่ง</p>	<p>๑) มท. พม. ศธ. และ สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์ กฏปฏิบัติตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภท ของกิจการ และ รพ.สต. ร่วมกับ อปท. ประเมิน ความพร้อมตามเกณฑ์ ๒) สปก. จังหวัด/กทม. ศบค.อำเภอ/เขตศบค.ตำบล ศบค.เทศบาลนคร ศบค.เทศบาลเมือง และ ศบค.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๖) ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คัดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจำนวนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ๑ คน</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งกำกับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยเคร่งครัด</p> <p>๘) ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค สำหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุร่วมด้วย</p> <p>๙) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานด้วย</p>	<p>เด็กเล็กกับผู้ปกครอง หรือผู้สูงอายุกับญาติ ก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>๔) ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ๑ คน ต่อเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก และมาตรการป้องกันโรค</p> <p>๕) ออจงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก</p> <p>๖) จัดให้มีการแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองหรือญาติ ก่อนส่งเด็กเล็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือผู้สูงอายุเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับบริการให้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนาวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการบันทึกประวัติอาการป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถานที่ดูแล เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นต้นแบบอยู่ที่กำหนด ๓) คปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด</p>

กิจกรรม/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ความจุจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อกันสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ และให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการ ลงทะเบียนและยื่นรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถก่อนเข้าอาคาร และรับและส่งผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายนายากาภายในอาคารที่ตีรวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน และอาจจัดให้มีการเข้าชมเป็นกลุ่มได้ไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการใช้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมตัวอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนาวัสดุทางการแพทย์และเป็นก่อนเข้าและออกจกสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๑) ศธ. อว. วธ. และ สส. ออกคู่มือและเกณฑ์ปฏิบัติตามกรมธรรมะฉบับพื้นที่และประเภทของกิจการหรือกิจกรรม หรือทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) สปก. จ.จังหวัด/กทม. สปก.อำเภอ/เขต สปก.ตำบล สปก.เทศบาลนคร สปก.เทศบาลเมือง และสปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ติดตาม กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานที่ดีที่ภาค</p> <p>๓) สปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจกรรม/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ดำเนินการได้ โดยมีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและ คณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินคราวละ หนึ่งร้อยห้าสิบคนและมีผู้ชมไม่เกินห้าสิบคน</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ทั้งหมดและหลังทำงาน รวมถึงห้องสุขา และกำจัด ขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ร่วมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาล้างมือ</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงาน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม มิให้แออัดและเป็นกรรวมกลุ่ม รวมทั้งลดเวลา ในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้ออกนอก บริเวณถ่ายทำทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ</p> <p>๖) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายทำ และเพิ่ม มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยระบบบันทึกข้อมูลและ รายงานทดแทนได้</p>	<p>๑) มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ร่วมงาน และนักแสดง ตามขีดความสามารถ ก่อนเข้ากองถ่ายทำ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีการระบายนอกภาคที่ติดขณะถ่ายทำภายใน อาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อับอากาศ ๓) ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้อยู่เบื้องหลัง การผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ ทั้งนี้ ให้งดรูปแบบ กิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน สำหรับนักแสดง ให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันได้ ตามลักษณะของการถ่ายทำที่เหมาะสม ๔) เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อให้ แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน แต่ละส่วนงาน ห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้อาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ๖) ให้มีการให้คำแนะนำผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งมีการ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการ ตรวจตราควบคุม กำกับ การทำงาน ลดการรวมกลุ่ม ใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการ ป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ ๑) วธ. และ สธ. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับ พื้นที่และประเภทของ กิจการ พร้อมทั้งประเมิน ความพร้อมตามเกณฑ์ ๒) สปก. จังหวัด/กทม. ศป.เอชเอ/เขตศป.ด้านด ศปก.เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓) สปบ. จัดกำลังสายตรวจ รวม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบกร หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>(๒) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ</p> <p>ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดำเนินการได้ ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบการอบ อบ นวด ยังไม่อนุญาต ให้เปิดดำเนินการ</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ บ่อออนเซ็น ห้องหรือตู้อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริการ และกำจัดขยะมูลฝอย ให้ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะแช่ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ โดยอาจจัดให้ใช้บริการแบบรวมได้</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันขณะใช้บริการออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม อย่างน้อย ๒ เมตร</p>	<p>๓) ให้พิจารณาพัฒนาวัตกรรมการถ่ายทอดรายการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์รูปแบบใหม่ ในระยะยาว เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
		<p>๑) มีมาตรการคัดกรองผู้ใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ได้ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อออนเซ็น ให้มีระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบ ด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรค ของบ่อออนเซ็นในทุกระบบ และแสดงให้เห็นผู้ใช้บริการ ทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p>	<p>๑) สส. ออกคู่มือและเกณฑ์ ปฏิบัติตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภท ของกิจการ พร้อมทั้ง ประเมินความพร้อม ตามเกณฑ์</p> <p>๒) สปก. จังหวัด/กทม. สปก.อำเภอ/เขต สปก.ตำบล สปก.เทศบาลนคร สปก.เทศบาลเมือง และสปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกันกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่ม ในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม กิจกรมสาธารณะ หรือลานกีฬา กลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้</p>	<p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าใช้บริการ หรือจำกัด ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้บริการรอบตัว อบอุ่นน้ำ อบสมุนไพร แบบแยกห้องหรือตู้</p> <p>๖) ให้กิจการลงทะเบียนและยื่นรับการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๗) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากร้านที่ และ เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ รายงานทดแทนได้</p>	<p>๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ เกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๖) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการใช้บริการและใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้พิจารณาพัฒนาวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากร้านที่ และระบบจองคิว แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๓) สปม. จัดกำลังสายตรวจ รวม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด</p>
<p>ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่ม ในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม กิจกรมสาธารณะ หรือลานกีฬา กลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๒ เมตร ระหว่าง การออกกำลังกาย</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดตั้งสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางการที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายนภาอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p>	<p>๑) กก. และ สธ. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับ พื้นที่และประเภทของ กิจการ พร้อมทั้งประเมิน ความพร้อมตามเกณฑ์ ๒) สปก.จังหวัด/กทพ. - สปก.อำเภอ/เขตเทศบาลตำบล สปก.เทศบาลนคร สปก.เทศบาลเมือง และสปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล</p>

กิจกรรม/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการออกกำลังกายมิให้แออัด โดยจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน ๕๐ คน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการและให้บริการให้เป็นที่พอใจตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยื่นรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากร้าน และเพิ่มมาตรการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยวิธีการที่กำหนดและรายงานทดแทนได้</p>	<p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนาจำนวนวัดกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากร้าน และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓) ศบค. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>ค. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม</p>	<p>๑) ให้ความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายนายากาภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดและห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ได้อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑) กก. และ สส. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ หรือทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) ศบค. จังหวัด/กทม. ศบค.อำนาจเขตเทศบาล ศบค.เทศบาลนคร</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๔) ให้อายุการใช้งานหรืออย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น และระยะห่างระหว่างการว่ายน้ำหรือใช้บริการในส่วนของสวนน้ำอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้ความจุจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) ให้ความจุจำนวนผู้ใช้บริการในสวนน้ำ โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>๗) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และให้คำแนะนำ และชี้แจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้งให้ตรวจตรา ควบคุม กำกับการใช้บริการ และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด โดยลดการพูดคุยขณะอยู่ในสวนน้ำ ให้เว้นระยะห่างและยืนรับการปฏิบัติตาม</p> <p>๘) ให้อายุการใช้งานหรืออย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น และระยะห่างระหว่างการว่ายน้ำหรือใช้บริการในส่วนของสวนน้ำอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๕) ให้ความจุจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) ให้ความจุจำนวนผู้ใช้บริการในสวนน้ำ โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>๗) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และให้คำแนะนำ และชี้แจงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้งให้ตรวจตรา ควบคุม กำกับการใช้บริการ และใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด โดยลดการพูดคุยขณะอยู่ในสวนน้ำ ให้เว้นระยะห่างและยืนรับการปฏิบัติตาม</p> <p>๘) ให้อายุการใช้งานหรืออย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น และระยะห่างระหว่างการว่ายน้ำหรือใช้บริการในส่วนของสวนน้ำอย่างน้อย ๒ เมตร</p>	<p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) อาจให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ</p> <p>๕) ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสวนน้ำ ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การฆ่าเชื้อโรคในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๖) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้ ให้พิจารณาพัฒนาวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>ศปก.เทศบาลเมืองและศปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓) ศบค. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบกรหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้ ยกเว้นสนามคนโศก สนามคนแก่ สนามกีฬา หรือสนามการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ</p> <p>สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นกรณีพิเศษสามารถให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย</p>	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือผู้เข้าชม สนามกีฬา กอนามัย หรือนักกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือนักกีฬา ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังให้บริการหรือการฝึกซ้อม</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้เว้นระยะที่นั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม การเรียนการสอน หรือการแข่งขัน</p> <p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค อาจพิจารณาจำกัดระยะเวลาการใช้บริการ การเรียนการสอน หรือการแข่งขันไม่เกิน ๒ ชั่วโมง</p> <p>๖) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการในสนามกีฬา โดยยึดเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>๗) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตราควบคุม กำกับการใช้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ หรือผู้ฝึกสอนหรือผู้เข้าชม และผู้ใช้บริการหรือนักกีฬา ก่อนเข้าสถานที่ หรือมีสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) ให้ความคุ้มครองสุขภาพในระหว่างนำ ให้มีความเป็นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำ ในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๕) อาจให้ผู้ให้บริการ ผู้ฝึกสอนหรือผู้เข้าชม พนักงานบริการสวม Face Shield ขณะให้บริการ</p> <p>๖) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกซ้อมหรือผู้เข้าชม ผู้ให้บริการ หรือนักกีฬาได้ทุกคน หากพบ</p>	<p>๑) กก. และ สช. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) สปก. จังหวัด/กทม. สปก.อำนาจของเทศบาลนคร สปก.เทศบาลนคร สปก.เทศบาลเมือง และสปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ด้ตาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓) ศบค. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้ปิดดำเนินการได้</p>	<p>๘) ให้ออกการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ให้ออกการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p> <p>๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และบริเวณโดยรอบ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๔) ให้อำนวยความสะดวกทั้งหรือยืน รวมทั้งเครื่องเล่น อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างทำกิจกรรม</p> <p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการ มีให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อวัน</p> <p>๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตราควบคุม กำกับการใช้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้ป่วย หรือผู้ที่อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๓) ให้ออกการพัฒนานาวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบของคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p> <p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้ออกการหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายนายกาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้ ให้ออกการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้</p> <p>๕) ให้ออกการพัฒนานาวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบของคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๑) สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์ การปฏิบัติตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภท ของกิจการ พร้อมทั้ง ประเมินความพร้อม ตามเกณฑ์</p> <p>๒) สปก. จังหวัด/กทม. ศก.อำนาจเขตศก.ภาคกลาง สปก.เทศบาลนคร และ สปก.เมืองพัทยา และ สปก.เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓) ศบค. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ข้อ ๔ การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชนภายหลังมาตรการผ่อนคลายเป็นต้นไปพื้นที่จังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการให้มีการจอดพักรถและจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๗) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ลงทะเบียนและยื่นรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากรถโดยสารที่เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>		<p>การประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
	<p>๑) ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๓) ให้นายช่างเข้าเช็คโรคบริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร รวมทั้งจัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นรถโดยสาร รถตู้ รถไฟ เรือโดยสาร และอากาศยาน ทุกครั้ง</p> <p>๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ อาจพิจารณาจัดให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยานได้ครบทุกที่นั่ง ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยาน</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อย เจ็บ หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) จัดให้มีการระบายนายอากาศภายในอาคารสถานีขนส่ง/โดยสารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา และรถโดยสารประจำทาง - รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาให้จอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถ ขณะเดินทางทุก ๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร</p>	<p>๑) คค. และ สช. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการหรือกิจกรรมพร้อมตามเกณฑ์</p> <p>๒) สปก. จังหวัด/กทม. ศาลาของ/เขตศาลากลาง สปก. เทศบาลนคร สปก. เทศบาลเมือง และสปก. เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล ร่วมกับหน่วยงาน</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้สายการบินดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาอยู่ในอากาศยาน</p> <p>๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในรถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถไฟ เรือโดยสาร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดสัมผัสระหว่างกัน และให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>๖) กรณีรถโดยสารประจำทาง - รถปรับอากาศ รถตู้ และเรือโดยสารให้ที่นั่งที่ ๑ ที่นั่ง เว้น ๑ ที่นั่ง อาจพิจารณาให้ผู้โดยสารที่มาด้วยกันนั่งติดกันได้ไม่เกิน ๒ ที่นั่ง และเว้น ๑ ที่นั่ง ทั้งนี้ให้มีจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน</p> <p>๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมตัวการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p> <p>๘) ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ และพนักงาน ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ขานชาลา รวมทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหารและห้องนำ</p> <p>๔) ควบคุมให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน</p> <p>๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ ให้พิจารณาพัฒนาวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓) ศบค. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

หมายเหตุ :

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑ มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายการกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินงานในการประกอบกิจการและการจัดการกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดนอกสถานที่ ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน